



THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG Ở ĐẢNG BỘ HUYỆN TUY AN, TỈNH PHÚ YÊN HIỆN NAY

Nguyễn Văn Trang*

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam

Tóm tắt. Thực hiện dân chủ trong công tác xây dựng Đảng là yếu tố quan trọng làm cho Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Thẩm nhuần điều đó, Đảng bộ huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên đã thực hiện dân chủ trong công tác xây dựng Đảng. Công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ huyện Tuy An đã đạt được những thành tựu đáng kể, nhưng vẫn tồn tại một số hạn chế nhất định. Xây dựng Nghị quyết của Đảng bộ, công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên và tổ chức cơ sở đảng, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong Đảng và xây dựng Đảng trong sạch là những giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện dân chủ trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức ở Đảng bộ huyện Tuy An.

Từ khoá: Đảng Cộng sản Việt Nam, dân chủ, thực hiện dân chủ trong Đảng, công tác xây dựng Đảng

1. Đặt vấn đề

Dân chủ, bình đẳng, công bằng và tự do là những giá trị của xã hội do con người sáng tạo ra thông qua lao động, do đấu tranh mà có và do xây dựng mà thành. Những giá trị đó có mối quan hệ mật thiết với nhau, trong đó dân chủ là tiền đề của mọi giá trị xã hội. Dân chủ có vai trò và tác dụng to lớn trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trong thời gian qua, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở Đảng bộ huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên đạt được một số thành tựu đáng kể. Những kết quả ấy có được là do nhiều nguyên nhân, trong đó có việc thực hiện dân chủ trong công tác xây dựng Đảng. Tuy nhiên, việc thực hiện dân chủ trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức ở Đảng bộ huyện Tuy An hiện còn tồn tại một số hạn chế nhất định.

*Liên hệ: vtdukek32@gmail.com

Nhận bài: 8-4-2020; Hoàn thành phản biện: 27-4-2020; Ngày nhận đăng: 20-5-2020

2. Nội dung

2.1. Thực hiện dân chủ trong công tác xây dựng Đảng

Về cơ bản, có thể hiểu *thực hiện dân chủ trong Đảng là quá trình đưa những giá trị dân chủ vào trong tất cả các hoạt động của Đảng.*

Thực hiện dân chủ trong công tác xây dựng Đảng là tiền đề quan trọng để xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; là cơ sở để xây dựng và củng cố khối đoàn kết, thống nhất trong Đảng, khắc phục bệnh độc đoán, chuyên quyền, quan liêu, tham nhũng, lãng phí trong Đảng; và “là hạt nhân để phát huy đầy đủ dân chủ trong xã hội” [2, Tr. 170]. Trong xây dựng Đảng, thực hiện dân chủ giúp Đảng tập hợp và phát huy được trí tuệ, sáng kiến của đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

2.2. Thực hiện dân chủ trong công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ huyện Tuy An từ năm 2015 đến năm 2020

Thấm nhuần vai trò của thực hiện dân chủ trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ huyện Tuy An đã rất quan tâm đến thực hiện dân chủ trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Trong thời gian vừa qua, việc thực hiện dân chủ trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức ở Đảng bộ huyện Tuy An đã đạt được một số kết quả quan trọng. Đảng bộ chú trọng việc nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ trí tuệ, tính chiến đấu của toàn Đảng bộ và của mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt. Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục, quán triệt chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối, chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ đạt nhiều kết quả: thực hiện tốt việc xác minh, kết luận về quan hệ lịch sử chính trị và chính trị hiện nay phục vụ tốt cho công tác tổ chức cán bộ và công tác phát triển đảng viên, đặc biệt là công tác tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ; công tác thẩm tra, xác minh tiêu chuẩn chính trị đối với những cán bộ, đảng viên có đơn thư tố cáo, kiến nghị được thực hiện nghiêm túc và đều được xác minh, kết luận rõ ràng và công khai; công tác quản lý cán bộ, đảng viên ra nước ngoài được thực hiện đầy đủ và chặt chẽ.

Công tác tư tưởng được Đảng bộ coi trọng và tăng cường. Bởi vậy, chất lượng và hiệu quả công tác tư tưởng từng bước được nâng lên, góp phần tạo nên sự thống nhất trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận trong xã hội. Tình hình tư tưởng trong Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân ổn định. Nhân dân tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng. Tập trung chỉ đạo cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII. Công tác

đấu tranh, phòng chống “diễn biến hòa bình”, các luận điểm sai trái của các thế lực thù địch luôn được Đảng bộ huyện Tuy An quan tâm; chủ động phòng ngừa, đấu tranh phê phán, ngăn chặn những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong toàn Đảng bộ.

Công tác quy hoạch cán bộ được Đảng bộ quan tâm. Thực hiện quy hoạch cán bộ đúng mục đích, quan điểm, phương châm, nguyên tắc, quy trình theo hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh, Huyện. Chất lượng nguồn cán bộ đưa vào quy hoạch có sự chuyển biến khá rõ nét, hầu hết cán bộ được quy hoạch đều có trình độ chuyên môn cao đẳng, đại học, có trình độ lý luận chính trị trung cấp và cao cấp. Công tác quy hoạch, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ luôn được các cấp ủy quan tâm. Chính vì vậy, tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ đưa vào quy hoạch ngày càng tăng.

Công tác điều động, luân chuyển, bố trí, sử dụng cán bộ luôn được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định; gắn luân chuyển cán bộ với kiện toàn, tăng cường cán bộ cho cơ sở, góp phần chuẩn bị cho đội ngũ cán bộ cho nhiệm kỳ sau. Trong nhiệm kỳ 2010–2015, Đảng bộ huyện Tuy An “đã luân chuyển chín đồng chí cán bộ lãnh đạo, quản lý về giữ các chức danh chủ chốt ở cơ sở” [3, Tr. 33].

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có nhiều đổi mới. Đào tạo trình độ lý luận chính trị dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý và trong quy hoạch theo hướng sát thực với điều kiện, tình hình thực tế ở địa phương về công tác cán bộ, từng bước tháo gỡ tình trạng chưa đạt chuẩn theo quy định về công tác cán bộ.

Công tác đánh giá tổ chức đảng, đảng viên; nhận xét, đánh giá cán bộ, công chức hàng năm thực hiện chặt chẽ, đúng quy định, đảm bảo chất lượng. “Bình quân hàng năm tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh 55,2%, không có yếu kém; tỷ lệ cán bộ được đánh giá, phân loại hàng năm từ mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trên 90%, về chiều hướng và triển vọng phát triển tốt hơn trên 70%” [3, Tr. 36].

Công tác kiểm tra, giám sát được Đảng bộ huyện Tuy An chú trọng. Hằng năm, tập trung chỉ đạo xây dựng, thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát của Huyện ủy; đồng thời chỉ đạo các cấp ủy xây dựng và thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát ở cấp mình để tổ chức thực hiện theo quy định Điều lệ Đảng. Trong nhiệm kỳ 2010–2015, “các cấp ủy Đảng đã tổ chức 102 đợt kiểm tra, giám sát; Ban Thường vụ Huyện ủy đã thành lập 32 đoàn kiểm tra, giám sát và kiểm tra, giám sát 168 tổ chức đảng” [3, Tr. 81].

Thực hiện mục tiêu chính trị Đại hội XII của Đảng đề ra: “Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức” [2, Tr. 202], Đảng bộ huyện Tuy An rất quan tâm đến thực hiện dân chủ trong công tác xây dựng Đảng về đạo đức. Đảng bộ coi trọng rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân trong cán bộ, đảng viên. Việc thực hiện Chi thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức

Hồ Chí Minh đạt được kết quả quan trọng và tiếp tục được đẩy mạnh. Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên xây dựng bản đảng ký học tập, làm theo tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tổ chức thực hiện có kết quả Kế hoạch số 68-KH/TU ngày 10/02/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch 66-KH/HU ngày 10/3/2014 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc triển khai mô hình “Cơ quan, đơn vị giúp đỡ thôn khó khăn và cán bộ, đảng viên giúp đỡ hộ nghèo”. Kết quả thực hiện như sau: có “53 đơn vị được phân công giúp đỡ 32 thôn khó khăn và 1.349 hộ nghèo thuộc 15 xã với tổng kinh phí hỗ trợ 2,22 tỷ đồng; 16 xã, thị trấn giúp đỡ thôn khó khăn và hộ nghèo với tổng kinh phí hỗ trợ 1,4 tỷ đồng” [4, Tr. 10].

Ban hành Công văn số 409-CV/HU ngày 07/6/2013 của Ban Thường vụ Huyện ủy triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/6/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, việc thực hiện dân chủ trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức ở Đảng bộ huyện Tuy An vẫn còn một số hạn chế nhất định do công tác kiểm tra, giám sát có nơi chưa được quan tâm đúng mức, thiếu chủ động. Đảng viên chưa nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của công tác phê bình và tự phê bình trong công tác xây dựng Đảng. Qua việc thực hiện dân chủ trong công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên trong thời gian qua, chúng tôi nhận thấy rằng:

Một là, dân chủ là bản chất của chế độ ta, vừa là mục tiêu vừa là động lực phát triển đất nước. Trong hệ thống chính trị ở huyện Tuy An, Đảng bộ huyện là người lãnh đạo, đồng thời là một bộ phận của hệ thống ấy. Do đó, thực hiện dân chủ là yêu cầu *tiên quyết* để tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh ngang tầm với yêu cầu của giai đoạn mới.

Hai là, đặc trưng của xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân ta xây dựng là một xã hội: Dân giàu, nước mạnh, *dân chủ*, công bằng, văn minh. Nội dung cốt lõi của dân chủ là quyền lực thuộc về nhân dân. Do đó, thực hiện dân chủ trước hết là vì lợi ích của nhân dân. Bản chất của một Đảng cách mạng chân chính là phục vụ nhân dân. Đảng bộ huyện Tuy An luôn xác định rõ: “Việc gì có lợi cho dân thì phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì phải hết sức tránh”; rằng “bao nhiêu lợi ích đều vì dân, bao nhiêu quyền hạn đều của dân”. Ngoài lợi ích của nhân dân, Đảng không có lợi ích nào khác.

Ba là, dân chủ có vai trò rất quan trọng đối với việc xây dựng Đảng bộ huyện Tuy An thành một tổ chức chiến đấu chặt chẽ toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân. Một Đảng cách mạng chân chính phải lấy *dân chủ làm giá trị trung tâm, làm tiền đề* cho sự thống nhất cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; cả về ý chí và hành động; cả về lý tưởng và niềm tin. Đó cũng chính là phương châm hoạt động của Đảng bộ huyện Tuy An.

2.3. Các giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện dân chủ trong công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ huyện Tuy An trong thời gian tới

Để góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện dân chủ trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, chúng tôi đề xuất một số giải pháp sau đây:

Thứ nhất, thực hiện dân chủ trong việc xây dựng Nghị quyết của Đảng.

“Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị và xã hội bằng đường lối, chủ trương và mục tiêu chính trị của mình... Năng lực lãnh đạo của Đảng trước hết thể hiện ở việc vạch ra chủ trương, đường lối” [5, Tr. 4]. Đường lối, chủ trương của Đảng thể hiện rõ trong Nghị quyết của Đảng. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cách mạng trong một giai đoạn nhất định, Đảng phải xây dựng được Nghị quyết đúng đắn, khoa học, phù hợp với thực tiễn. Thực hiện dân chủ trong việc xây dựng Nghị quyết của Đảng là nhân tố quan trọng nhất, bảo đảm cho Đảng bộ vững mạnh và sự nghiệp cách mạng phát triển. Nghị quyết của Đảng có tính khoa học, tính thực tiễn và tính khả thi là nhờ Đảng tranh thủ ý kiến của nhân dân, lắng nghe và coi trọng ý kiến của nhân dân. Như vậy, việc xây dựng Nghị quyết của Đảng bộ “phải trên cơ sở phát huy dân chủ rộng rãi, thu nhận được nhiều ý kiến góp ý của đông đảo cán bộ, đảng viên” [8, Tr. 6].

Thứ hai, thực hiện dân chủ trong công tác xây dựng Đảng về tư tưởng là nội dung quan trọng để tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của quần chúng, để tập hợp lực lượng cách mạng.

Đảng lãnh đạo xã hội bằng công tác tuyên truyền, thuyết phục, vận động quần chúng và bằng hành động gương mẫu của đảng viên. Trong công tác tuyên truyền, thuyết phục và vận động quần chúng, Đảng nói mà dân nghe, tuyên truyền, giảng giải mà dân hiểu, thuyết phục được dân thì dân sẽ theo Đảng, tin Đảng và ủng hộ Đảng. Có như thế, Đảng mới tập hợp được nhân dân, tập hợp được lực lượng cách mạng. Sự tin tưởng và ủng hộ của quần chúng là điều kiện tiên quyết để Đảng hoàn thành sự nghiệp cách mạng trong thời kỳ mới. Bởi vì cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, cho nên muốn thành công cách mạng phải dựa vào sức mạnh của quần chúng. Đảng muốn cho dân tin, gắn bó với Đảng, tập hợp được sức mạnh của toàn dân, thì mọi hoạt động của Đảng phải hướng vào phục vụ nhân dân. Mọi đường lối, chủ trương của Đảng phải vì lợi ích của dân. Chủ trương, đường lối của Đảng nếu không vì lợi ích của dân thì chủ trương, đường lối đó khó trở thành hiện thực, vì nó thiếu thực lực. “Thực lực đó là sự ủng hộ, cũng như tính năng động và sáng tạo của quần chúng nhân dân” [5, Tr. 4]. Lợi ích chính đáng của nhân dân là cơ sở đảm bảo cho sự thắng lợi của các chủ trương, đường lối của Đảng. “Thực hiện, bảo vệ và phát triển lợi ích chính đáng của nhân dân phải được xem là lợi ích và nhiệm vụ của Đảng. Chỉ có như vậy, mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với quần chúng nhân dân mới được duy trì và phát triển, Đảng mới tập hợp được quần chúng nhân dân, mới có sức mạnh và đảm bảo được vai trò lãnh đạo của mình” [5, Tr. 4]. Công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng nước ta; là điều kiện quan trọng đảm bảo

cho sự lãnh đạo của Đảng; củng cố và tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân. Do vậy, Đảng bộ “phải thường xuyên đổi mới nội dung và hình thức của công tác dân vận theo hướng mở rộng dân chủ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân” [8, Tr. 9].

Thứ ba, thực hiện dân chủ trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên và tổ chức cơ sở đảng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng khẳng định rằng: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc... huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng” [6, Tr. 309]. Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng cũng như sự hưng thịnh của đất nước và của chế độ. Tổ chức cơ sở đảng là yếu tố nền tảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở, là cầu nối giữa Đảng với nhân dân. Đảng mạnh là nhờ sự vững mạnh của các tổ chức cơ sở đảng, sự trong sạch, vững mạnh của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Do vậy, công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có vai trò đặc biệt quan trọng, là khâu then chốt trong công tác xây dựng chính quyền Đảng. Chính vì thế, vấn đề xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên và tổ chức cơ sở đảng, đặc biệt là thực hiện dân chủ trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên là một trong những giải pháp quan trọng bảo đảm cho Đảng bộ vững mạnh và sự nghiệp cách mạng phát triển.

Tiếp tục đổi mới việc nhận xét, đánh giá cán bộ, đảng viên; đổi mới và tăng cường công tác quản lý cán bộ, đảng viên; thực hiện tốt chủ trương luân chuyển cán bộ là cơ sở để xây dựng một đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới. Bởi vì nhận xét, đánh giá cán bộ, đảng viên đúng đắn có tác dụng to lớn đối với việc xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng, bố trí, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, đảng viên. Thông qua công tác quản lý, Đảng bộ đề ra những chủ trương, kế hoạch, biện pháp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên chính xác, thiết thực; bố trí, sử dụng đúng người, đúng việc và hạn chế tối đa hiện tượng suy thoái, biến chất của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Thực hiện luân chuyển cán bộ là cơ sở để Đảng bộ lựa chọn, bố trí, sử dụng cán bộ phù hợp, đồng thời góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ trong từng giai đoạn.

Thứ tư, thực hiện dân chủ trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong Đảng.

Việc thực hiện dân chủ trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong Đảng nhằm tăng cường sự đoàn kết, thống nhất, kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Đây cũng là biện pháp chủ yếu để sửa chữa khuyết điểm và sai lầm trong Đảng. Nhờ vậy, Đảng được trong sạch, vững mạnh. Có thể khẳng định rằng nhân tố quan trọng góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong Đảng hiện nay là thực hiện tốt dân chủ trong công tác này. Tiếp tục hoàn thiện các quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong Đảng, đặc biệt quy định để nhân dân tham gia vào công tác này; lựa chọn đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra phải là những người có đủ đức và tài; phát huy hơn nữa vai trò của nhân dân và các tổ chức chính trị – xã hội trong thực hiện dân chủ trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong

Đảng góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong Đảng bộ huyện Tuy An.

Thứ năm, thực hiện dân chủ trong xây dựng Đảng trong sạch.

Đảng trong sạch sẽ tạo được niềm tin cho nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời nhân dân ủng hộ Đảng. Do vậy, cần phải thực hiện dân chủ trong xây dựng Đảng trong sạch. Đây là nhân tố góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, đồng thời giúp Đảng hoàn thành sứ mệnh của mình. Để thực hiện dân chủ trong xây dựng Đảng trong sạch, chúng tôi đề xuất các biện pháp sau đây:

- Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,
- Tăng cường trách nhiệm nêu gương trong tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cơ quan, đơn vị,
- Tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong việc giám sát cán bộ, đảng viên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức,
- Đẩy mạnh đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, tham nhũng, lãng phí.

3. Kết luận

Tóm lại, một đảng đạo đức, văn minh thì phải thực hiện dân chủ rộng rãi. Bởi vì thực hiện dân chủ trong công tác xây dựng Đảng không chỉ là yếu tố xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, mà còn là tấm gương để thực hiện dân chủ trong nhân dân và trong xã hội. Ngoài phát huy các thành tựu đã đạt được thì việc thực hiện các giải pháp gợi ý nêu trên sẽ giúp Đảng bộ huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ của giai đoạn mới.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Hoàng Chí Bảo (2010), *Dân chủ và dân chủ ở cơ sở nông thôn trong tiến trình đổi mới*, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội.
2. Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), *Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII*, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội.
3. Huyện Ủy Tuy An (2015), *Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tuy An lần thứ XVII*, nhiệm kỳ 2015–2020.
4. Huyện ủy Tuy An (2019), *Báo cáo tổng kết năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019*.

5. Nguyễn Văn Hoà (2015), Thực hiện dân chủ để nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, *Tạp chí Triết học*, số 8 (291).
6. Hồ Chí Minh (2011), *Toàn tập*, tập 5, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội.
7. Đồng Văn Quân (2014), *Thực hiện dân chủ trong các trường đại học ở nước ta hiện nay*, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội.
8. Đặng Hữu Toàn (2019), Thực hiện dân chủ trong Đảng một số nội dung căn bản, *Tạp chí Triết học*, số 11 (342).

EXERCISING DEMOCRACY IN THE WORK OF THE PARTY COMMITTEE OF TUY AN DISTRICT, PHU YEN PROVINCE AT PRESENT

Nguyen Van Trang*

University of Sciences, Hue University, 77 Nguyen Hue St., Hue, Vietnam

Abstract. Exercising democracy in the Party work is an essential factor to make the Party healthy and strong in terms of politics, ideology, organization and morality, improving the leadership and fighting power of the Party. Understanding this issue comprehensively, the Party Committee of Tuy An district, Phu Yen Province, has been exercising democracy in the work of the Party. Besides the significant achievements, there are still some limitations and shortcomings. Therefore, issuing the Resolution of the district Party Committee, developing cadre staff, party members, and Party units, performing inspection and supervision, ensuring discipline within the Party, and making the Party healthy are the solutions that contribute to improving the effectiveness of democracy implementation in terms of politics, ideology, organization, and morality in Tuy An district Party Committee.

Keywords: Tuy An district Party Committee, exercising democracy, democracy implementation, Party work